

**BỘ NỘI VỤ**

**THÔNG TƯ số 10-NV ngày 27-7-1966**  
**hướng dẫn việc đăng ký kết hôn**  
**cho cán bộ, công nhân, viên chức,**  
**bộ đội, học sinh, sinh viên và đồng**  
**bào là người miền Nam tập kết.**

Kính gửi :

*Ủy ban hành chính các khu tự trị, tỉnh, thành phố và khu vực Vĩnh-linh*

Từ trước đến nay, mỗi khi có cán bộ, công nhân, viên chức, bộ đội, học sinh, sinh viên và đồng bào là người miền Nam tập kết đến xin đăng ký kết hôn, Ủy ban hành chính cơ sở thường yêu cầu xuất trình nhiều giấy tờ chứng nhận chưa có vợ, có chồng. Có nơi yêu cầu đương sự xuất trình giấy chứng nhận của cơ quan, xí nghiệp, đơn vị bộ đội hoặc trường học nơi đương sự đang công tác, học tập. Có nơi lại yêu cầu xuất trình thêm giấy chứng nhận của Ban liên lạc đồng hương các tỉnh miền Nam. Một số nơi khác lại còn yêu cầu xuất trình cả lý lịch hay giấy chứng nhận của chính quyền cơ sở nơi đương sự đã ở trước kia. Tình trạng đó gây khó khăn cho một số cán bộ và đồng bào miền Nam xây dựng gia đình.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điểm cụ thể về việc đăng ký kết hôn cho cán bộ và đồng bào miền Nam như sau.

**I. TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ VỢ, CÓ CHỒNG**

Cán bộ, công nhân, viên chức, bộ đội, học sinh, sinh viên miền Nam, nam cũng như nữ khi xin đăng ký kết hôn phải xuất trình giấy chứng nhận chưa có vợ, chưa có chồng của cơ quan, xí nghiệp, đơn vị bộ đội, trường học nơi mình đang công tác, học tập với Ủy ban hành chính cơ sở mà mình muốn xin đăng ký.

Cán bộ, công nhân, viên chức, bộ đội miền Nam đã ra ngoài biên chế Nhà nước và đồng bào miền Nam đã về làm ăn ở các địa phương, khi xin đăng ký kết hôn tại Ủy ban hành chính cơ sở nơi mình không cư trú phải xuất trình giấy chứng nhận chưa có vợ, chưa có chồng của Ủy ban hành chính cơ sở nơi mình đang cư trú.

Ủy ban hành chính cơ sở nơi đương sự đang cư trú, sẽ căn cứ vào hồ sơ lý lịch của đương sự, những giấy tờ do các cơ quan cấp và tình hình thực tế mà Ủy ban hành chính nắm được đề cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp đương sự xin đăng ký kết hôn tại Ủy ban hành chính cơ sở nơi mình đang cư trú thì không phải xuất trình giấy tờ nào cả.

**II. TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ VỢ, CÓ CHỒNG**  
**TRONG NAM NHUNG VỢ HAY CHỒNG**  
**ĐÃ MẤT TÍCH, ĐÃ CHẾT**  
**HAY ĐÃ CÓ CHỒNG, CÓ VỢ KHÁC**

Cán bộ, công nhân, viên chức, bộ đội, học sinh, sinh viên miền Nam, kể cả người đã ra ngoài biên chế và đồng bào miền Nam, nếu đã có vợ, có chồng trong Nam, nhưng vợ hay chồng đã mất tích, đã chết hay đã có chồng, có vợ khác, khi xin đăng ký kết hôn thì phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, xí nghiệp, đơn vị bộ đội, trường học mình đang công tác, học tập, hoặc của Ủy ban hành chính cơ sở nơi mình đang cư trú, kèm theo giấy chứng thực của cán bộ đặc biệt do Ban Tô chức trung ương, Ủy ban Thống nhất hay Bộ Nội vụ quản lý hay thư của gia đình, bạn bè trong Nam gửi ra nói rõ tình trạng trên. Thư này phải có sự chứng nhận của bộ phận thư tín của Tổng cục Bưu điện và truyền thanh.

Trường hợp đương sự đã ly hôn với vợ hay chồng mà xuất trình được trích lục án ly hôn của Tòa án nhân dân thì không cần phải xuất trình giấy tờ nào khác.

Các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh phổ biến thông tư này đến các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị bộ đội đóng ở địa phương mình biết đề chấp hành đúng.

*Hà-nội, ngày 27 tháng 7 năm 1966*

K.T. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

*Thư trưởng*

**NGUYỄN VĂN NGỌC**

**BỘ NÔNG TRƯỜNG**

**THÔNG TƯ số 68-TT/KV ngày 3-11-**  
**1966 về cách chuyển chi phí cây**  
**trồng từ năm trước sang năm sau.**

Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp nhiệt đới là sản xuất quanh năm, thu hoạch bốn mùa. Vụ đông—xuân là một vụ sản xuất lớn, kéo dài